

รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทำหน้าที่และรับผิดชอบต่อในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้กำหนดนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้จัดทำกิจกรรมที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมสนับสนุนในการดำเนิน **โครงการสานพลังชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย** กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยมะเร็งในการรับมือกับโรค และวางแผนการรักษาเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ และสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งในการต่อสู้กับโรคให้ดีขึ้นโดยใช้สมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) โครงการนี้จะเริ่มต้นกับผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาลจำนวน 5 โรงพยาบาล และจะขยายไปยังโรงพยาบาลใหญ่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยตลอดทั้งปี 2561 และอีกโครงการเป็นการจัดทำ**เว็บไซต์ Life& share** เพื่อเป็นตัวกลางในการระดมทุนระหว่างผู้มีความประสงค์ในการบริจาคกับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้บริจาคสามารถดำเนินการบริจาค ชำระเงิน และตรวจสอบรายละเอียดการบริจาคทั้งหมดได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ Life& share ไม่ต่างจากการ shopping online ทำให้การช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และได้อุปกรณ์ทางการแพทย์ตรงตามความต้องการของผู้บริจาค

คณะกรรมการฯ เชื่อว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริษัทมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและปลูกจิตสำนึกของพนักงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการตอบแทนสังคมต่อไป

(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน